



**67 ปี**  
มศว

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 29 เดือนสิงหาคม หน้า 1, 8 มูลค่าข่าว 245,487.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ทปอ.หนุนเคลียร์ริงเฮ้าส์ ซีดีดีสอบเข้ามหา'ลัย ห่วงพ่อแม่บางกลุ่มต้าน

นักริชาการจุฬาฯ เผยมีงานวิจัยชี้ระบบเคลียร์ริงเฮ้าส์ดีที่สุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่ห่วงพ่อแม่บางกลุ่มอาจต่อต้าน ผู้บริหาร-อาจารย์มหา'ลัยหนุนเคลียร์ริงเฮ้าส์ 'อธิการบดี มศว' เผยภาพรวม ทปอ.เห็นด้วย (อ่านต่อหน้า 8)

### ต่อจากหน้า 1

#### ทปอ.หนุน

จากการมีเสียงสนับสนุนการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังที่ประชุมร่วมระหว่างที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน มีข้อสรุปให้ปรับระบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2561 โดยระบบใหม่จะจัดช่วงเวลาการสอบเพื่อนำคะแนนไปใช้ในการเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา หลังนักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคม หลังจากนั้นจะเปิดมหกรรมการสอบ ทั้งการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) การสอบวิชาความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) และการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา เป็นวิชาใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยจะใช้เวลาในการจัดสอบวิชาต่างๆ ประมาณ 6 สัปดาห์ ถึง 2 เดือน หลังจากทราบคะแนนแล้ว จะเปิดรับสมัครเลือกสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย ต้องการเข้าเรียนได้ 4 อันดับ เมื่อเด็กเลือกแล้ว มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกเด็กตามลำดับคะแนน และแจ้งผลการคัดเลือกกลับมาที่ส่วนกลางเพื่อเข้าสู่ระบบสอบตรงร่วม หรือเคลียร์ริงเฮ้าส์ ซึ่งจะทั้งหมด 2 รอบนั้น

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นพ.ก่าจร ดิยเกียรติ ปลัด ศธ. กล่าวว่า เร็วๆ นี้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.จะเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) มาสอบถามความคิดเห็นการมีระบบแอดมิชชันส์ แล้วเปลี่ยนมาใช้ระบบการรับตรงกลางร่วมกันว่า

มทร. และ มรภ.เห็นด้วยและพร้อมจะเข้าร่วมกับระบบนี้หรือไม่ ส่วนการเป็นวิชาการออกมาระบุว่า มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล จึงควรมีอิสระในการคัดเลือกเด็กนั้น คงต้องบอกว่า มหาวิทยาลัยเป็นของรัฐ ไม่ใช่ส่วนบุคคล ดังนั้นการจะดำเนินการอะไร ควรจะนึกถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก ไม่ใช่คิดถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง ทำให้เกิดปัญหาส่วนการเป็นผู้ปกครองเสนอให้จัดสอบ GAT/PAT 2 รอบเพื่อให้นักเรียนเสียโอกาสในส่วนตัวหน้าว่า นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับตัวเองแล้ว จะจัดสอบก็อาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ขณะเดียวกัน ต้องถามกลับไปว่า หากเปิดให้เด็กสอบ 2 รอบจะกลายเป็นปัญหาทำให้เด็กต้องมาเครียดกับการสอบถึงปีละ 2 ครั้งอีกหรือไม่ เรื่องนี้ต้องหารือในรายละเอียดให้รอบคอบก่อน

ด้านนายสมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เท่าที่ได้ฟังเสียงมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ.ภาพรวมค่อนข้างเห็นด้วยกับระบบดังกล่าว เพราะจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และให้เด็กไม่ต้องวิ่งวอลสอบ ระบบนี้จะคล้ายกับระบบเอ็นทรานซ์เดิม เพียงแต่เด็กจะรู้คะแนนก่อน จากนั้นค่อยไปเลือกมหาวิทยาลัย และคณะที่ต้องการเข้าเรียน ขณะที่ระบบเอ็นทรานซ์เดิม เด็กต้องคาดคะเนคะแนนตัวเองแล้วจึงเลือกสมัคร โดยดูคะแนนสูงสุดและต่ำสุด จากปีที่ผ่านๆ มา เด็กรู้คะแนนก่อนเป็นเรื่องดีกว่า จะได้ไม่เลือกสมัครปะปนๆ ส่วนจะใช้ข้อสอบใดในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนนั้น เป็นเรื่องต้องพิจารณาร่วมกัน ส่วนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงน้อยนั้น คิดว่าไม่น่าจะกระทบ เพราะหากเด็กไม่สามารถสอบผ่านเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือคณะ/สาขาที่เลือก ก็จะไปเลือกเรียนในมรภ. และมหาวิทยาลัยเอกชน เป็นลำดับถัดไปอยู่แล้ว ขณะเดียวกันอัตราการแข่งขันคงจะไม่ปัจจุบัน จำนวนเด็กเข้าเรียนก็ลดลงตามไปด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวในเรื่อง

คุณภาพมากขึ้น

นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การนำระบบเคลียร์ริงเฮ้าส์ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นนโยบายที่ดี เพราะตอบโจทย์ได้ในเรื่องจัดระเบียบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ขณะนี้เปิดสอบค่อนข้างเร็ว หลายสถาบันมองการณ์ยาวสอบเชิงธุรกิจ นอกจากนั้นจากงานวิจัยของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้สำรวจความคิดเห็นเรื่องการสอนเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความทุกข์กับระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาก และต้องใช้เงินมากภายในการวิ่งวอลสอบ นำมาซึ่งปัญหาเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างรุนแรง เนื่องจากนักเรียนบางคนต้องวิ่งวอลสอบอย่างน้อย 4-6 สนาม ทำให้ค่าใช้จ่ายการสมัครสอบ รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่ากวดวิชา ของนักเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้นในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เฉลี่ยประมาณ 63,000 บาทต่อคน แต่ในกรุงเทพฯ เฉลี่ย 70,000-200,000 บาทต่อคน เป็นภาระต่อผู้ปกครองมาก ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องจัดการโดยใช้ระบบเคลียร์ริงเฮ้าส์ ให้นักเรียนยื่นคะแนนสอบได้ 2 ครั้ง ระบบนี้ยังมีผลวิจัยรองรับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

นายสมพงษ์กล่าวว่า แต่ข้อเสียของระบบเคลียร์ริงเฮ้าส์คืออาจจะไม่ยั่งยืน เพราะเป็นแค่ผลสรุปของการประชุมเชิงนโยบาย ทปอ.รับข้อสรุปไปดำเนินการต่อเท่านั้น แต่ข้อสรุปดังกล่าวไม่ใช่กฎหมาย หรือกฎกระทรวง ต้องปฏิบัติตาม ที่สำคัญถ้าในอนาคตเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการ ศธ. นโยบายดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไป ส่วนสมาชิก ทปอ.ร่วมผลักดันนโยบายดังกล่าว อาจไม่ดำเนินการตามก็ได้ เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยมีกฎหมายของตัวเอง หากมีมหาวิทยาลัยใดประกาศรับตรง หรือมีโควต้า เชื่อว่ามีแน่นอน ศธ.จะออกกฎหมายได้ไปบังคับลงโทษ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบาง



ส่วนอาจไม่รับนโยบายนี้ เช่น มทร. มรภ. หรือ มหาวิทยาลัยเอกชน เพราะปัจจุบันเปิดรับตรง แยกเด็ก อีกทั้งเด็กบางส่วนเบนเข็มไปเรียน อาชีวะแทน ศธ.จะตอบโจทย์เรื่องนี้อย่างไร ดังนั้น หากต้องการให้นโยบายนี้ยั่งยืน ต้อง ออกเป็นพระราชกำหนดหรือกฎกระทรวงให้ มหาวิทยาลัยทุกแห่งปฏิบัติตาม

“สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุด คือระบบเคลียร์ ริงเข้าสั้ยยังมีข้อถกเถียงสำหรับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้น ทำอย่างไรจะให้เชื่อใจได้ว่าระบบนี้สามารถสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาได้อย่างแท้จริง เพราะเด็กที่อยู่ในส่วนภูมิภาคได้รับโอกาสนี้น้อยมาก ที่สำคัญผู้ปกครองบางกลุ่มอยู่ในส่วนกลาง อาจไม่พอใจในนโยบายนี้ และอาจออกมาต่อต้าน และอยากฝากในส่วนของข้อสอบต้อง เป็นข้อสอบเชิงบรรยาย พร้อมดูภูมิหลังการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของเด็ก อยากให้มอง GPAX เป็นสำคัญ และอาจต้องลดการสอบ 9 วิชาสามัญลง เด็กจะได้ไม่ต้องบ้ากวดวิชา” นายสมพงษ์กล่าว

น.ส.กิตติวรรณ กลางณรงค์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) กล่าวว่า เห็นด้วยถ้าจะนำระบบนี้มาใช้ เนื่องจากนักเรียนจะได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ เช่น เด็กอาศัยอยู่ต่างจังหวัดอยากเรียนคณะที่อยากเรียน ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ถ้าใช้ระบบรับตรงกลางร่วมกัน เด็กสามารถสร้างเป้าหมายของ

ตนเองได้ เพราะรู้ว่าคณะที่อยากเรียนต้อง สอบได้คะแนนเท่าไร เป็นต้น ส่วนระบบการรับนักศึกษาในปัจจุบันนี้ คุณสมบัติแต่ละมหาวิทยาลัยสอบคัดเลือก ไม่ได้มาจากความสามารถของเด็กทั้งหมด เพราะมหาวิทยาลัยบางแห่งกำหนดกฎเกณฑ์และจัดลำดับการคัดเลือกนักศึกษาเอง บางครั้งเปิดรับหลายรอบจนทำให้เกิดผลเสียตามมา คือมีนักศึกษาชั้นมหาวิทยาลัย ดังนั้น หากใช้ระบบรับตรงกลางร่วมกัน จะช่วยลดความแออัดของระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้

“ระบบการรับนักศึกษาในปัจจุบัน ข้อดีคือให้สิทธินักเรียนเลือกสอบเข้าหลายมหาวิทยาลัย แต่ข้อเสียคือการวิ่งรอกสอบหลายมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้ปกครองต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เช่น หากนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ต้องเสียทั้งค่าสมัครสอบ ค่าสัมภาษณ์ และบางมหาวิทยาลัยต้องจ่ายมัดจำค่าลงทะเบียนด้วย มีหน้าซ้ำยังต้องเสียค่ามัดจำหอพัก และหากสอบติดในมหาวิทยาลัยที่ดีกว่าต้องยอมทิ้งค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น” น.ส.กิตติวรรณกล่าว